



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย กองกลาง งานประชุม โทร. ๓๐๓๖-๗

ที่ อว ๖๙.๒.๑.๒/๑๑๒๖

วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๖

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการสำนักงานมหาวิทยาลัย

เรียน ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีดิจิทัล / ผู้อำนวยการกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม

ตามที่ผู้อำนวยการกองกายภาพและสิ่งแวดล้อมแจ้งว่า ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการผังแม่บทมหาวิทยาลัยให้ดำเนินการสำรวจพื้นที่ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งขณะนี้ยังได้รับข้อมูลไม่ครบถ้วน เนื่องจากยังไม่มี ความชัดเจนในการกำหนดขอบเขตพื้นที่บางส่วน ประกอบกับกองเทคโนโลยีดิจิทัลได้ดำเนินการจัดทำแผนผังและ เว็บไซต์พื้นที่ของมหาวิทยาลัยที่ได้รับการยอมรับว่าถูกต้อง และกองบริหารงานทรัพย์สินเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ สิทธิประโยชน์จากพื้นที่ของมหาวิทยาลัย จึงขอหารือที่ประชุมพิจารณาว่าควรมอบหมายให้หน่วยงานใดเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการสำรวจและเก็บรวบรวมฐานข้อมูล

ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะดังนี้

๑. เรื่องพื้นที่ควรอยู่ในการควบคุมดูแลของคณะกรรมการผังแม่บท เนื่องจากมีขั้นตอนและ รายละเอียดจำนวนมาก หากมีการแก้ไขเอกสาร และไม่มีหน่วยงานหลักที่เก็บรวบรวมข้อมูลเอกสารหลักฐานต่าง ๆ อาจเสี่ยงต่อการสูญหาย

๒. กองเทคโนโลยีดิจิทัลมีบุคลากรที่มีความรู้ และมีเครื่องมือที่ทันสมัยสามารถสนับสนุนการ สำรวจพื้นที่เพื่อจัดทำผังพื้นที่ และจัดทำเว็บไซต์พื้นที่ของมหาวิทยาลัยที่ได้รับการยอมรับ แต่กองกายภาพและ สิ่งแวดล้อมมีหน้าที่ในการดูแลพื้นที่ส่วนกลางทั้งหมดของมหาวิทยาลัย ดังนั้น จึงควรบูรณาการการทำงานร่วมกัน เพื่อให้การสำรวจมีประสิทธิภาพและมีความแม่นยำมากขึ้น

๓. สำหรับกองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ เป็นหน่วยงานที่บริหารจัดการพื้นที่ให้เกิด ประโยชน์ โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารทรัพย์สิน ซึ่งต้องเชื่อมโยงข้อมูลกันระหว่างคณะกรรมการ ผังแม่บท

๔. ทุกหน่วยงานต้องช่วยกันสำรวจและกำหนดพื้นที่ของหน่วยงานตนเองให้ชัดเจน และรายงาน ให้คณะกรรมการผังแม่บททราบและพิจารณาในกรณีที่เกิดปัญหา เนื่องจากเกี่ยวข้องกับกฎหมาย อาจขอความ อนุเคราะห์จากกองกายภาพฯ และกองเทคโนโลยีดิจิทัลช่วยดำเนินการสำรวจ หากเกิดกรณีพื้นที่ทับซ้อนควรส่ง ข้อมูลให้ฝ่ายกฎหมายทราบและเตรียมการ เพื่อแบ่งพื้นที่ให้ชัดเจนและถูกต้องตามกฎหมาย โดยอาจมีข้อตกลง ร่วมกันกับคู่กรณี เช่น การจ่ายค่าเช่า หรือบันทึกความร่วมมือ เป็นต้น

๕. เพื่อให้การดำเนินงานดังกล่าวสำเร็จตามเป้าหมาย ควรกำหนดไว้เป็นตัวชี้วัดหนึ่งในแผนปฏิบัติ งานปี ๒๕๖๗ และมีกำหนดระยะเวลาดำเนินการที่ชัดเจน ผู้รับผิดชอบหลักควรเป็นกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม ในการดำเนินการและเก็บรวบรวมฐานข้อมูลพื้นที่ของมหาวิทยาลัยทั้งหมด เสนอคณะกรรมการผังแม่บททราบและ พิจารณา

คณะกรรมการสำนักงานมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๖ พิจารณาแล้ว มีมติมอบหมายให้กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม และกองเทคโนโลยีดิจิทัล ร่วมกันดูแลรับผิดชอบในการสำรวจพื้นที่ของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ เพื่อผลักดันและขับเคลื่อนให้การดำเนินงานแล้วเสร็จ ควรกำหนดไว้เป็นตัวชี้วัดหนึ่งในแผนปฏิบัติงานของหน่วยงาน และต้องกำหนดเวลาแล้วเสร็จให้ชัดเจน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป



(นางลัดดาวรรณ บำรุงกาญจน์)

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานประชุม
เลขานุการคณะกรรมการสำนักงานมหาวิทยาลัย